



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ๖๑๑๓๐

ที่ อนุ ๐๐๓๒.๓.๒.๐๐๘/๕๖

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อการทำงานอย่างมีความสุขแก่เจ้าหน้าที่ฯ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง

เรื่องเดิม

ตามที่ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ได้จัดทำโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารจัดการและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการที่ดี อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดกิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อการทำงานอย่างมีความสุขแก่เจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ นั้น

ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ขอรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อการทำงานอย่างมีความสุขแก่เจ้าหน้าที่ฯ

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการ

๑. ลงนามในประกาศ รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณ เพื่อการทำงานอย่างมีความสุขแก่เจ้าหน้าที่ฯ

๒. อนุญาตให้นำประกาศฯ ขึ้นเผยแพร่ที่บอร์ดของโรงพยาบาลหนองขาหย่างและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

(นางสุภาพร สงสำเภา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ




อนุญาต

(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลหนองหาน	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหนองหาน	
วัน/เดือน/ปี : ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓	
หัวข้อ : โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารจัดการ และสนับสนุนระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการที่ ดี	
รายละเอียดข้อมูล : ๑. กิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข แก่เจ้าหน้าที่ฯ ๒. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข แก่เจ้าหน้าที่ฯ ๓. รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข แก่เจ้าหน้าที่ฯ ๔. ภาพกิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข แก่เจ้าหน้าที่ฯ	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสุภาพร สงสำเภา) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายธีรสุทธิ ปีตวิบลเสถียร) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหาน วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายธีรพงษ์ ภาริตผล) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	